

ประจำวันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2558

พาณิชย์ เปิดประมูลข้าวเกรดซีต้นปี 59 ส่วนข้าวคุณภาพดีรอพ้นช่วงฤดูข้าวใหม่ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.57 จนถึงปัจจุบัน กระทรวงฯ ได้ระบายข้าวในสต็อกของรัฐไปแล้วกว่า 5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 52,300 ล้านบาท และจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) เมื่อวันที่ 26 ต.ค.58 ได้กำหนดนโยบายชัดเจนว่าจะชะลอการระบายข้าวในสต็อกของรัฐที่มีคุณภาพมาตรฐานและใกล้เคียงมาตรฐานเพื่อการบริโภคในช่วงต้นฤดูที่ข้าวนาปี ปีการผลิต 2558/59 กำลังออกสู่ตลาด(พ.ย.58-ก.พ.59) เพื่อมิให้เกิดอุปทานส่วนเกินมากดทับตลาดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับ โดยรัฐจำเป็นต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ก่อน และจะไม่นำข้าวเพื่อการบริโภคออกมาประมูลจนกว่าจะพ้นช่วงฤดูข้าวใหม่ เพื่อให้กลไกตลาดและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ในการช่วยผลักดันราคาข้าวเปลือกในประเทศให้มีเสถียรภาพ

ขณะเดียวกันระหว่างนี้ให้นำข้าวที่ต่ำกว่ามาตรฐานมาก ได้แก่ ข้าวเกรด C ข้าวเสีย และข้าวผิดชนิดมาระบายสู่อุตสาหกรรมแทน จนกว่าจะพ้นช่วงของข้าวฤดูกาลใหม่ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ภายใต้การกำกับดูแลที่รัดกุม เพื่อตัดข้าวกลุ่มนี้ออกจากวงจรข้าวปกติ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวบริโภค รวมทั้งตลาดจะนำมาเป็นข้ออ้างในการกดราคาข้าวฤดูใหม่ไม่ได้

น.ส.ชุติมา กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ กรมการค้าต่างประเทศจะออกประกาศหลักเกณฑ์ (ทีโออาร์) การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลในส่วนของข้าวเสีย โดยเบื้องต้น จะเปิดประมูลล็อตเล็กๆ โกดังละประมาณ 1,000-6,000 ตัน รวมไม่เกิน 10,000 ตัน ซึ่งเป็นโกดังในจังหวัดต่างๆ เช่น นครสวรรค์ สุรินทร์ นครราชสีมา นครปฐม กำแพงเพชร และชลบุรี และหลังจากประกาศทีโออาร์แล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าไปตรวจสอบคุณภาพข้าวและยื่นซองเสนอราคาประมูลภายในเดือนพ.ย.นี้

“การเปิดประมูลข้าวเสียในครั้งนี้อาจจะกระทบกับราคาข้าวในประเทศ เพราะเป็นข้าวเสีย ไม่เกี่ยวข้องกับข้าวในตลาดที่กำลังออกขณะนี้ แล้วยังคิดว่าจะมีผลทางจิตวิทยาทำให้ราคาข้าวตก ขอบอกไม่เกี่ยวกันเลย อย่าเข้าใจผิด เพราะเป็นการประมูลข้าวเสีย ต้องส่งเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น มีระบบการตรวจสอบติดตามชัดเจน มั่นใจว่าจะไม่มีหลุดรอดเข้าสู่ตลาดบริโภคปกติแน่นอน”

สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายของ นบข.ดังกล่าว ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว เมื่อวันที่ 28 ต.ค.58 ได้กำหนดแผนการระบายข้าวในสต็อกของรัฐให้สอดคล้องตามสถานการณ์ ดังนี้

1. ช่วงข้าวต้นฤดูนาปี (พ.ย.58-ก.พ.59) กระทรวงฯ จะทดลองเปิดประมูลข้าวเสียจากคลังขนาดเล็กที่มีปริมาณข้าวไม่มากเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้เพื่อการบริโภคของคนหรือสัตว์ เพื่อเป็นการทดสอบกระบวนการประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม รวมทั้งมาตรการ ข้อกำหนด และกลไกภาคปฏิบัติในการควบคุมไม่ให้ข้าวเสียรั่วไหลสู่วงจรข้าวตามปกติ ซึ่งหากการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระบบที่วางไว้ ต้นปีหน้าจะเริ่มนำข้าวเกรด C(ยกเว้นข้าวหอมมะลิเกรด C) จากคลังขนาดเล็กที่มีปริมาณข้าวไม่มากมาเปิดประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เหมาะสมแบบเปิดกว้างเพื่อให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาต่อไป ทั้งนี้การระบายข้าวเกรด C ข้าวเสีย และข้าวผิดชนิดเข้าสู่อุตสาหกรรมนั้น กระทรวงฯ จะพิจารณาดำเนินการในปริมาณและช่วงจังหวะที่เหมาะสมด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อวัตถุดิบหลักที่ภาคอุตสาหกรรมใช้อยู่ อาทิ ข้าวโพด มันสำปะหลัง ภายใต้มาตรการในการกำกับดูแล และบทลงโทษที่รัดกุม โดยมอบหมายหน่วยปฏิบัติทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการขนย้ายข้าวเสื่อมเข้าสู่

โรงงานอุตสาหกรรม กำหนดให้ผู้ที่ประมูลได้ต้องมาขออนุญาตขนย้ายข้าวกับกรมการค้าภายใน ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 พร้อมทั้งมีการสุ่มตรวจจากหน่วยงานในพื้นที่เป็นระยะ

2. หลังจากพ้นช่วงต้นฤดูนาปีไปแล้ว คือ ตั้งแต่เดือน มี.ค.59 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะพ้นช่วงที่ข้าวนาปี ปีการผลิต 2558/59 ออกสู่ตลาดแล้ว กระทรวงฯ จะพิจารณาปัจจัยผลจากภัยแล้งว่าผลผลิตในตลาดมีเพียงพอต่อการบริโภคและการส่งออกหรือไม่เพียงพอ เพื่อกำหนดแผนการระบายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การบริหารจัดการข้าวในสต็อกที่มีปริมาณมากถึง 18 ล้านตันเศษ ซึ่งเป็นข้าวที่เสื่อมคุณภาพไปแล้วกว่าครึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ผ่านมาได้พยายามดำเนินการความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของภาครัฐเป็นสำคัญ ภายใต้ปัญหาความยุ่งยากและอุปสรรคมากมาย การดำเนินการบางกรณีต้องใช้ความกล้าในการตัดสินใจเนื่องจากหมิ่นเหม่ต่อการถูกกล่าวหาได้ง่าย รวมทั้งยังต้องดำเนินการกับผู้รับผิดชอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐบาลในอีกหลายกรณี ส่งผลให้ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความกังวลด้วยเกรงปัญหาที่จะตามมาภายหลัง

อย่างไรก็ตาม ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2558 เรื่อง การคุ้มครองการบริหารจัดการข้าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐบาลและการดำเนินการต่อผู้ต้องรับผิดชอบ ตามอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่คณะกรรมการ คณะทำงาน และบุคคล จากการรับผิดชอบทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญา ในกรณีที่ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความสุจริตและยุติธรรมนั้น เป็นมาตรการที่มีส่วนช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ภาคปฏิบัติมีความมั่นใจในการดำเนินงานมากขึ้น เป็นการแก้ไขข้อกังวลที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการข้าวในสต็อกของรัฐบาล ระเบียบข้อบังคับ ความเสียหายของรัฐบาลจากราคาใช้จ่ายที่ภาครัฐต้องแบกรับเอาไว้ ทำให้การแก้ไขปัญหาข้าวในสต็อกของรัฐบาลดังกล่าวเดินหน้าต่อไปได้

สำหรับการส่งออกข้าวของไทยล่าสุดจนถึงวันที่ 10 พ.ย.58 ส่งออกแล้วประมาณ 8 ล้านตัน มูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 127,000 ล้านบาท คาดว่าทั้งปีจะส่งออกได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 10 ล้านตัน ส่วนปี 59 น่าจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 9 ล้านตัน และในเร็วๆ นี้ จะเซ็นสัญญาขายข้าวให้กับอินโดนีเซีย 500,000 ตัน เริ่มส่งมอบปลายปีนี้ และวันที่ 19 ธ.ค.นี้ จะเซ็นสัญญาขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับจีน 1 ล้านตัน ซึ่งเป็นสัญญาใหม่ส่วนสัญญาเดิม 1 ล้านตัน ได้ทยอยส่งมอบไปแล้ว 800,000 ตัน เหลืออีก 200,000 ตันเท่านั้น

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เดิหน้าต้นราคาข้าวพาณิชย์แนะชาวนาอย่ารีบขาย

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 พ.ย. 2558 กระทรวงพาณิชย์จะลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินมาตรการช่วยเหลือ และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2558/59 ที่ จ.อุดรธานี เพื่อดูแลการจำหน่ายข้าวเปลือก ให้กับเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรม ได้รับ ราคาที่คุ้มค่างกับต้นทุนการผลิต ป้องกันไม่ให้ เกษตรกรโดนเอาเปรียบ เอาเปรียบ ทำความเข้าใจ ถึงมาตรการของรัฐบาลที่รัฐกำลังดำเนินการช่วยเหลือที่จะมีผลต่อการดึงราคาข้าวให้สูงขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการดูแล จากรัฐบาล ซึ่งก่อนหน้านี้ ทีมงานกระทรวงฯ นำโดยรมว.พาณิชย์ ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ภาวะการณ์จำหน่ายข้าวเปลือกที่ จ.อุบลราชธานี ไปแล้ว

กระทรวงฯอยากให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการ ขายข้าวเปลือกนาปี โดยธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์(ธ.ก.ส.) อยากรู้ค่า และ อยากรู้ขอให้อย่าเพิ่งรีบนำข้าวที่เก็บเกี่ยวไปจำหน่าย โดยโครงการของ ธ.ก.ส. จะปล่อยกู้ ให้กับเกษตรกรในการเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 13,500 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว ต้นละ 11,300 บาท และ ข้าวเปลือกเหนียวคละ ต้นละ 10,300 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย. 2558 ถึง 28 ก.พ. 2559 มีวงเงินดำเนินการ 29,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ยังมีโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก โดยจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้ ผู้ประกอบการค้าข้าวที่กู้ยืมเงินจากธนาคาร โดยมีสต็อกข้าวเปลือกหรือข้าวสารที่รับซื้อ จากเกษตรกร เป็นหลักประกันในอัตรา 3% ระยะเวลาเก็บสต็อกไม่น้อยกว่า 2-6 เดือน เป้าหมาย 3 ล้านตัน ซึ่งล่าสุดได้มีธนาคาร เข้าร่วมแล้ว 8 ธนาคาร ผู้ประกอบการค้าข้าวเข้าร่วม 299 ราย ต้นเงินกู้ในการรับซื้อข้าวเปลือกเก็บสต็อก 79 ล้านบาท

"ทั้งนี้กระทรวงฯได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ในการช่วยรับซื้อ ข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ราคาไม่ต่ำกว่า 26,000 บาทต่อตัน เป้าหมาย 100,000 ตัน และเก็บรักษาไว้ 3 เดือนตั้งแต่ธ.ค. 2558-ก.พ. 2559 ซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิไม่ต่ำกว่าตันละ 13,500 บาท"

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กลางว่าด้วยราคา สินค้าและบริการ หรือ กกร ครั้งที่ 3/2558 ว่า ที่ประชุม กกร. มีมติออก ระเบียบการขนย้ายข้าวด้วยคุณภาพใน โโกดัง ของรัฐบาล เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวเสื่อมกลับ สู่ระบบ และเกิดการทุจริตในการขนย้าย รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ซึ่งกรมการค้าภายในจะออกประกาศระเบียบดังกล่าวเร็วๆ นี้ ก่อนที่กรมการค้า ต่างประเทศเปิดประมูลข้าวเสื่อมภายในเดือนพ.ย. 2558

"ในระเบียบกำหนดว่าการขนส่งข้าวออกจากคลังกลางทุกแห่ง ต้องปิดผนึก หรือซีลตะกั่วบนบรรจุภัณฑ์ ข้าวว่าจะขนย้าย จำนวนมากหรือน้อย และต้องมีใบอนุญาตการขนย้ายข้าวออกโดยกรมการค้าภายใน ซึ่งจะเซ็น สลักหลัง และทุกใบอนุญาตต้องส่งกลับมายังส่วนกลางที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อยืนยันว่าข้าวที่ได้ขนย้ายได้เข้า ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด พร้อมทั้งให้อำนาจค้า ภายในจังหวัดในการเซ็นอนุญาตขนย้ายข้าว เพื่อลดขั้นตอนการขอ อนุญาตและลดเวลาการขนย้าย" รมว.พาณิชย์ กล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เอกชนตอบรับ กกร.เคาะออกประกาศคุมเข้มข้าวเสื่อมก่อนเปิดประมูล

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องของการออกกฎระเบียบการขนย้ายข้าวด้วย คุณภาพ ข้าวเสื่อมคุณภาพ โนโกดังของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการนำข้าวเสื่อมคุณภาพ กลับเข้ามาสู่ ระบบอีกครั้ง โดยในกฎระเบียบดังกล่าวยังกำหนดไว้ว่าในการขนส่งข้าวเสื่อมคุณภาพ ออกจากคลังของรัฐบาลในแต่ ละคลังจะต้องมีการปิดผนึก หรือซีลบรรจุภัณฑ์ข้าวด้วยตะกั่วอย่างรัดกุม ไม่ว่าจะป็นจำนวนมากหรือน้อย เพื่อ ป้องกันการเปิดผนึกหรือเปิดบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุข้าวไว้และเป็นการป้องกันระหว่างขนส่งข้าวออกจากโกดังรัฐบาล ด้วย

อย่างไรก็ดี และในการขนส่งแต่ละครั้ง ผู้ที่จะทำการขนส่งข้าวเสื่อมนั้น จะต้องต้องมีใบอนุญาตขนย้ายข้าว จากกรมการค้าภายใน ซึ่งจะมีการเซ็นสลักหลังหรือการเซ็นกำกับ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวเสื่อมคุณภาพกลับเข้าสู่ ระบบ หรือมีการทุจริตในการขนย้าย นอกจากนี้ใบอนุญาตการขนย้ายดังกล่าวต้องส่งกลับมายังกระทรวงพาณิชย์ใน ส่วนกลาง เพื่อยืนยันว่าข้าวจำนวนนั้น ได้มีการส่งมอบถึงภาคอุตสาหกรรมแล้ว

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังเห็นชอบให้ค้าภายในจังหวัด มีอำนาจในการเซ็นในอนุญาตการขนย้ายข้าวใน ส่วนภูมิภาคได้ โดยไม่ต้องเข้ามาขออนุญาตจากกรมการค้าภายในที่ส่วนกลาง

ทั้งนี้ เพื่อจะช่วยลดเวลาในการขนย้าย และการขออนุญาตลงได้ โดยคาดว่าจะออกประกาศระเบียบ ดังกล่าวได้ในเร็วๆ นี้ เพื่อให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดประมูลข้าวเสื่อมได้อย่างช้าภายในเดือนพฤศจิกายน 2558

พร้อมกันนี้ในที่ประชุม ยังได้อนุมัติอำนาจในการบริหารกรมต่าง ๆ ในต่างจังหวัดให้อยู่ภายใต้สำนักงาน เดียวกัน โดยมีพาณิชย์จังหวัดเป็นหัวหน้าสำนักงาน เพื่อให้การทำงานเกิดการบูรณาการมากขึ้นพร้อมทั้ง ให้การ บริหารงานมีความคล่องตัวด้วย

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า กรณีประกาศ กกร.ในการขนส่งข้าว เสื่อมคุณภาพ ออกจากคลังของรัฐบาลในแต่ละคลังจะต้องมีการปิดผนึก หรือซีลบรรจุภัณฑ์ข้าวด้วยตะกั่วอย่าง

รัดกุม ไม่ว่าจะเป็จำนวนมากหรือน้อยนั้น อาจทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประมุมากขึ้น อย่างน้อย กก. ละ 3-4 บาท จากราคาถุงพลาสติก ไซส์ 50 กก. - 100 กก. และค่าแรงในการซีลถุง

ประกาศอาจทำให้ต้นทุนค่าบรรจุขนส่งมากขึ้น แต่จะส่งผลกระทบต่อภาระการประมูลเพียงใด ต้องพิจารณาอีก ด้านด้วยหากรัฐบาลสามารถระบายสต็อกข้าวนี้ออกไป แต่สามารถป้องกันไม่ให้ข้าวไหลกลับ มาส่งผลกระทบต่อ ราคาตลาด รัฐบาลมีสต็อกข้าวลดลง จะส่งผลดีกับภาพรวมหรือไม่

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ควรให้รัฐบาลทดลองใช้ระบบ นี้ในการประมูลก่อน ประเมินว่าจะต้องปรับหรือไม่ เพราะแม้ว่าวิธีการนี้จะทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์สูงขึ้น ซึ่งอาจจะสูง กว่าราคาข้าวที่ประมูลได้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ผิดปกติ แต่หากไม่มีการกำหนดวิธีการนี้ออกมา รัฐบาลก็สามารถ ระบายข้าวส่วนนี้ได้ ทำให้ต้องแบกรับสต็อก 13 ล้านตัน

"วิธีการนี้ อาจช่วยให้ระบายข้าวสต็อกได้ 2-3 ล้านตัน และรัฐบาลควรต้องประกาศเก็บสต็อกไว้เพื่อความ มั่นคง (เซฟตี้ สต็อก) อีก 2-3 ล้านตัน เพราะมีภัยแล้ง ก็จะเหลือข้าวสต็อกที่ต้องขายอีกไม่มาก"

รายงานข่าวระบุ ว่าขณะนี้ระดับราคาข้าวขาว 5% ปรับสูงขึ้นจากตันละ 11,700 บาท เป็น 12,000 บาท เพราะผู้ส่งข้าวรายใหญ่ เช่น บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ นครหลวงค้าข้าว ไทยฟ้า (2511) เป็นต้น ประกาศรับซื้อข้าว ทันทีในวันเดียว (12 พฤศจิกายน 2558) ถึง 70,000 ตัน เพื่อเตรียมปรับปรุงส่งมอบให้กับรัฐบาลอินโดนีเซีย (บูลอค) ที่กรมการค้าต่างประเทศกำลังจะทำสัญญาขาย 5 แสนตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

แจ้งข่าวดีสิงคโปร์ซื้อข้าวไทย 'พาณิชย์' ลุ้นขายข้าวเหนียว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า สิงคโปร์ได้ตกลงซื้อข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่ปี 2558/59 จากไทยปริมาณรวม 22,000 ตัน มูลค่า 720 ล้านบาท เป็นข้าวหอมมะลิที่เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากทีกระทรวงฯ ได้นำคณะผู้นำเข้าข้าวจากสิงคโปร์เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่การผลิตข้าวในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำเข้าจากไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สิงคโปร์ยังมีแผนจะนำเข้าข้าวเหนียวจากไทย แต่ราคาข้าวเหนียวของไทยยังมีราคาสูงเกินไป จึงยังไม่มีข้อสรุปการซื้อขายได้ แต่จะหารือเพื่อกำหนดแผนการ นำเข้าต่อไป

"ปัจจุบันสิงคโปร์เป็นผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของไทย โดยการนำเข้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็น การนำเข้าทั้งเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศใกล้เคียงในรูปแบบสินค้าแปรรูปอื่นๆ ซึ่งในปี 2556 นำเข้าปริมาณ 126,013 ตัน มูลค่า 3,993 ล้านบาท ปี 2557 ปริมาณ 162,577 ตัน มูลค่า 5,766 ล้านบาท ปี 2558 (ม.ค.-ต.ค.) ปริมาณ 99,216 ตัน มูลค่า 2,778 ล้านบาท"

สำหรับราคาข้าวหอมมะลิชั้น 1 ปี 2557/58 ราคาส่งออกเอฟโอบี ณ วันที่ 9 พ.ย.2558 ตันละ 842 เหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากตันละ 850 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาข้าวเหนียวขาว 10% ราคาตันละ 776 เหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากราคา ณ วันที่ 4 พ.ย.2558 ที่ตันละ 803 เหรียญสหรัฐฯ

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

ธ.ก.ส.ออก 3 มาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 58/59 กว่า 4.2 หมื่นลบ.

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติให้ ธ.ก.ส.ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในการดูแลรักษาเสถียรภาพราคา ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/2559 จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ โดยมาตรการแรก คือ โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59 สำหรับเกษตรกรลูกค้าที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการผลิตข้าวปีการผลิต 2558/59 รายละไม่เกิน 80,000 บาท จะได้รับการลดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาการลดดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธ.ก.ส.แทนเกษตรกร

มาตรการที่ 2 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 โดย ธ.ก.ส.ให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อการจำหน่าย และเพื่อการแปรรูป วงเงินสินเชื่อ 12,500 ล้านบาท ธ.ก.ส.คิดอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันเกษตรกรในอัตรา ร้อยละ 2 ต่อปี ทั้งนี้ รัฐบาลรับประกันดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรอีกร้อยละ 2 ต่อปี

และ มาตรการที่ 3 คือ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 โดย ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินสินเชื่อชะลอการขายผลผลิตให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร โดยใช้ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวเป็นหลักประกัน มีเป้าหมายเก็บข้าวเปลือกไว้รอราคา จำนวน 2 ล้านตันข้าวเปลือก ดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วงเงินสินเชื่อ 26,740 ล้านบาท ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่เกษตรกรจะได้รับเป็นไปตามคุณภาพข้าวดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 12,900 - 13,500 บาท ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ต้นละ 11,300 บาท ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคละ ต้นละ 10,300 บาท ซึ่งกรณีที่เกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้รอราคาในยุ้งฉางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปเพื่อรอราคาและข้าวอยู่ในสภาพดีเกษตรกรจะได้ค่าเก็บรักษาข้าวเพิ่มอีกต้นละ 1,000 บาท

“มาตรการดังกล่าว มุ่งเน้นการลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการสหกรณ์ เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนและให้กลไกตลาดทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป” นายลักษณ์ กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

USDA คาดปีนี้ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวให้อินเดีย ส่วนปีหน้ามองสุลึ

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประเมินว่าในปี 59 นั้นไทยและอินเดียจะส่งออกข้าวได้เท่ากันที่ 9.5 ล้านตัน ส่วนราคาข้าวนั้น สมาคมฯ คาดว่าจะสูงขึ้นจากผลกระทบภัยแล้งที่ทำให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน เป็นต้น

ส่วนในปี 58 นี้ USDA ได้ประเมินตัวเลขการส่งออกข้าวของโลกในปี 58 โดยคาดว่าอินเดียจะส่งออกข้าวได้ทั้งหมด 11.50 ล้านตัน ทำให้อินเดียกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก รองลงมา คือ ไทยส่งออกได้ 9 ล้านตัน ตกลงมาเป็นอันดับ 2 จากปี 57 ที่ไทยส่งออกได้เป็นอันดับหนึ่ง ที่ปริมาณ 10.97 ล้านตัน ส่วนเวียดนามเป็นอันดับ 3 ที่ปริมาณ 6.2 ล้านตัน และปากีสถาน ที่ปริมาณ 4 ล้านตัน

สาเหตุที่อินเดียมกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งในปีนี้ เป็นผลมาจากการที่อินเดียมีสต็อกข้าวมากถึง 30 ล้านตัน ทำให้ไม่มีพื้นที่เก็บ จำเป็นต้องระบายข้าวออก เหมือนเช่นไทยที่มีสต็อกข้าว 18 ล้านตัน ส่งผลให้ทั้ง 2 ประเทศมีสต็อกรวมกันถึง 40-50 ล้านตัน เกินปริมาณการค้าข้าวของโลกที่อยู่ที่ 35 ล้านตันต่อปี และกดดันให้ราคาข้าวโลกไม่สูงขึ้น

นายเจริญ กล่าวถึงการลงพื้นที่สำรวจข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสำรวจผลผลิตข้าวนาปีปี 58/59 ว่า เบื้องต้น สมาคมฯ ได้จัดทำโครงการดูแลราคาข้าวหอมมะลิใหม่ปี 58/59 เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวหอมมะลิให้อยู่ระดับราคาที่เหมาะสมแล้ว โดยการรับซื้อข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ต้นละไม่ต่ำกว่า 26,000 บาท ปริมาณ 100,000 ตัน เพื่อเก็บรักษาไว้ 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนธ.ค.58-ก.พ.59

ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจผลผลิตข้าวนาปีปี 58/59 ที่ จ.อุบลราชธานี พบว่าช่วงระหว่างเดือนพ.ย.-ธ.ค.58 ข้าวเปลือกหอมมะลิจะออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดจะมีผลผลิตประมาณ 6 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าจะดูแลราคาข้าวเปลือกไม่ให้ตกต่ำได้ เพราะได้มีมาตรการช่วยเหลือ เช่น การรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิที่ยุ้งฉางชานาต้นละ 13,500 บาท รวมกับค่าฝากเก็บอีกต้นละ 1,000 บาท รวมเป็น 14,500 บาท รวมวงเงิน 26,700 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ พ.ย.58- 28 ก.พ.59 เพื่อดูดซับผลผลิตออกจากตลาด มีเป้าหมาย 2 ล้านตัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

www.thairiceexporters.or.th

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 ต.ค. 2558 มีจำนวน 687,663 ตัน มูลค่า 269.502 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 20.48% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 0.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 570,769 ตัน มูลค่า 267.301 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-31 ต.ค. 2558 มี 5.038 ล้านตัน มูลค่า 2,079 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 5.97% และมูลค่าลดลง 11.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 5.358 ล้านตัน มูลค่า 2,337 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับทรงตัว เนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดมีปริมาณจำกัด ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศมีไม่มากนัก โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 375-380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB Saigon Port) อ่อนตัวลงเล็กน้อยจากระดับ 375-38 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ราคาชี้ราคาตลาด (Indicative prices) ของข้าวขาว 25% อยู่ที่ระดับ 360-365 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB Saigon Port) จากระดับ 360 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าไทย วงการค้าข้าวเวียดนามระบุว่า ในช่วงนี้ผู้ซื้อไม่สนใจที่จะซื้อข้าวจากเวียดนามในระดับราคานี้โดยต่างหันไปซื้อจากประเทศปากีสถานและไทยที่มีราคาถูกกว่าแทน ขณะเดียวกันวงการค้าระบุว่า การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูล่าสุดได้สิ้นสุดลงแล้ว ส่วนผลผลิตฤดูใหม่ในเขตที่รายลุ่มน้ำโขงจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน ก.พ.ปีหน้า

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้มีประมาณ 2.55 ล้านตัน ลดลง 15.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.027 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากฟิลิปปินส์ประสบกับภาวะแห้งแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้มีผลผลิตข้าวเปลือกรวมประมาณ 10.875 ล้านตัน ลดลง 4.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.407 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ (the average farm gate paddy) ในช่วงไตรมาสที่ 3 นั้น ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 17.75 เปโซต่อกก. หรือประมาณ 377 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง 13.4% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 17.5 เปโซต่อกก. หรือประมาณ 371 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง 13.4% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

จีน

แหล่งข่าวท้องถิ่นรายงานว่า จีนบรรลุข้อตกลงการซื้อข้าวจากเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระหว่างผู้นำทั้ง 2 ประเทศ โดยรายงานระบุว่า ทั้ง 2 ประเทศเห็นชอบในข้อตกลงเรื่องการตรวจสอบสุขอนามัยพืช (phytosanitary) ซึ่งจีนเคยใช้เป็นข้ออ้างในการกีดกันการนำเข้าข้าวจากเกาหลีใต้ ทั้งนี้ ความสำเร็จในการเปิดตลาดข้าวในจีนของเกาหลีใต้ จะสามารถบรรเทาปัญหาผลผลิตล้นตลาด อันเป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณความต้องการบริโภคข้าวในประเทศลดลง

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารส่งออก (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วง 6 เดือนแรก (เม.ย.-ก.ย.) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (เม.ย.-มี.ค.) มีมูลค่าประมาณ 3.17 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 17% เมื่อเทียบ

กับปีงบประมาณ 2014/15 อย่างไรก็ตามด้านปริมาณส่งออกนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากระดับ 5.27 ล้านตัน มาเป็น 5.53 ล้านตันในปีงบประมาณนี้

ทั้งนี้ ในส่วนของราคาส่งออกข้าวบาสมานั้น เฉลี่ยอยู่ที่ 920 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 35% เมื่อเทียบกับระดับ 1,406 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมานั้น เฉลี่ยอยู่ที่ 356 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 14% เมื่อเทียบกับระดับ 415 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในช่วง 6 เดือนแรก (เม.ย.-ก.ย.) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (เม.ย.-มี.ค.) อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 2.08 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.64 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 3.44 ล้านตัน ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.64 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้มีการแข่งขันกับข้าวจากประเทศไทย เวียดนาม และปากีสถาน

แหล่งข่าวท้องถิ่นรายงานว่า นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยข้าว (Central Rice Research Institute, CRRI) กำลังพัฒนาพันธุ์ข้าวในชื่อ climate smart ซึ่งสามารถต้านทานภาวะแล้งและน้ำท่วมได้พร้อมกัน

นักวิทยาศาสตร์อาวุโสของ CRRI ให้สัมภาษณ์ว่า ความสำเร็จของการพัฒนาพันธุ์ข้าว climate smart นับว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญในการผสมพันธุ์กรรมที่สามารถต้านทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ตรงข้ามกันสุดขั้ว คือ ภาวะแล้งและน้ำท่วม วัไนข้าวสายพันธุ์เดียวกัน นอกจากนี้พันธุ์ข้าว climate smart นี้ยังให้ผลผลิตสูง นักวิทยาศาสตร์อาวุโสยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากข้าวสายพันธุ์ climate smart

แหล่งข่าวจาก CRRI ระบุว่า CRRI อยู่ระหว่างการทดสอบข้าว climate smart จำนวน 6 สายพันธุ์ ในแปลงสาธิตซึ่งกระจายอยู่ในหลายเมือง เพื่อทดสอบผลผลิตภายใต้สภาพภูมิอากาศและสภาพดินที่แตกต่างกัน ซึ่งคาดว่าจะใช้ เวลาในการทดสอบประมาณ 2 ปี ก่อนที่รัฐบาลจะอนุญาตให้นำข้าวสายพันธุ์ใหม่นี้ไปปลูกเพื่อการพาณิชย์

ทั้งนี้ หน่วยงานราชการในรัฐโอริสสา (Odisha) ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding, MoU) กับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute, IRRI) ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีผลผลิตสูงและต้านทานต่อสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change)

ที่มา Oryza.com

บังคลาเทศ

แหล่งข่าวท้องถิ่นรายงานว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้ รัฐบาลบังคลาเทศกำลังวางแผนที่จะลดราคาข้าวที่อยู่ในโครงการ OMS (Open Market sale) เพื่อเร่งระบายปริมาณข้าวในโกดังให้ทันกับปริมาณผลผลิตข้าวฤดูฝน (Aman rice หรือข้าวที่เพาะปลูกระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) ที่จะเริ่มเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมนี้ ปัจจุบันรัฐบาลเก็บข้าวไว้ในคลังแล้วปริมาณ 1.7 ล้านตัน แต่คลังมีความจุสามารถเก็บข้าวได้เพียง 2 ล้านตัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลจะลดราคาข้าวและแบ่งข้าวเจ้า เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโครงการ OMS ได้มากขึ้น ขณะนี้ โครงการ OMS ขายข้าวในราคาประมาณตันละ 299 เหรียญสหรัฐฯ รัฐมนตรีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานที่วางแผนและกำกับนโยบายด้านอาหาร (Food Planning and Monitoring Unit) จะกำหนดราคาซื้อขายข้าวฤดูฝนในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ที่มา Oryza.com

อิหร่าน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและเศรษฐกิจ (Iranian Deputy Agriculture Minister for Planning and Economic Affairs) ระบุว่า อิหร่านมีความต้องการนำเข้าข้าวปีละประมาณ 1.1 ล้านตัน ซึ่งในแต่ละปีมีการบริโภคข้าวประมาณ 3 ล้านตัน โดยอิหร่านมีผลผลิตข้าวประมาณปีละ 2 ล้านตัน

ทั้งนี้หน่วยงานด้านการค้าของอิหร่าน (Government Trading Corporation of Iran; G.T.C) จะนำเข้าข้าวประมาณปีละ 300,000 ตัน เพื่อเก็บสต็อกข้าวไว้สำหรับความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ

องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations; FAO) รายงานว่า ผลผลิตธัญพืชทั้งหมด ในปี 2015 นี้ คาดว่าอิหร่านจะสามารถผลิตธัญพืชได้ประมาณ 19.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 19.1 ล้านตันในปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นข้าวสาลีประมาณ 13.5 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

ไนจีเรีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา ได้รายงานเกี่ยวกับ นโยบายการเกษตรของประธานาธิบดีไนจีเรียคนใหม่ที่ตั้งเป้าหมายการผลิตข้าวและธัญพืชอื่นๆ ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศภายในระยะเวลา 2 ปี

นายมุฮัมมาดู บูฮารี ประธานาธิบดีไนจีเรีย ได้เผยแพร่เอกสารนโยบายและเป้าหมายเร่งด่วนแก่บรรดาผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมและได้รับการคัดเลือกว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดใหม่ โดยตั้งเป้าหมายการผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศให้ได้ภายในระยะเวลา 24 เดือน และธัญพืชอื่นๆ ภายในระยะเวลา 26 เดือน

นอกจากนี้ ประธานาธิบดียังกำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนกับต่างชาติในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในประเทศ การเร่งสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น การสร้างถนนจากภาคเหนือลงไปภาคใต้ การปรับปรุงทางรถไฟ และการแก้ไขปัญหาพลังงานไฟฟ้าไม่พอเพียง

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา

บราซิล

สถาบัน The Rice Institute of Rio Grande do Sul (IRGA) รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) ของปีนี้ บราซิลส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 852,242 ตัน โดยในเดือน ก.ย. บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 133,130 ตัน เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 117,342 ตัน ในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน ก.ย. ประกอบด้วย เวเนซุเอล่าจำนวน 59,988 ตัน มาลี 24,616 ตัน เซเนกัล 16,369 ตัน เปรู 9,044 ตัน คอสตาริกา 3,894 ตัน โบลิเวีย 3,630 ตัน แอฟริกาใต้ 3,235 ตัน สหรัฐฯ 2,415 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2014 ที่ผ่านมา บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2013

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การผลิตข้าวของบราซิลว่า ในปีการตลาด 2015/16 (เม.ย.-มี.ค.) คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 8 ล้านตัน ลดลง 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 8 ล้านตัน ในปี 2014/15 เนื่องจากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่เพาะปลูกหลักในเขต Rio Grande do Sul ทำให้การเพาะปลูกต้องล่าช้าออกไป และยังทำให้ผลผลิตต่อพื้นที่ลดลงด้วย นอกจากนี้จากการที่บราซิลประสบปัญหาค่าเงินอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ทำให้มีความระมัดระวังในการลงทุนด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนผลผลิตด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2015 คาดว่าบราซิลจะส่งออกได้ประมาณ 1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพราะปัจจัยด้านค่าเงินอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่วนการนำเข้าคาดว่าจะมีประมาณ 500,000 ตัน โดยตลาดหลักจะอยู่ในภูมิภาค Mercosul เช่น ปารากวัย อุรุกวัย อาร์เจนติน่า เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย.) มีการส่งออกข้าวประมาณ 432,568 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 358,598 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน มิ.ย. มีการส่งออกจำนวน 131,002 ตัน เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. และเพิ่มขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับจำนวน 61,648 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน มิ.ย. มีการส่งออกไปยังประเทศอิตาลีจำนวน 30,000 ตัน คิวบา 29,067 ตัน ชิลี 23,768 ตัน บราซิล 20,593 ตัน โบลิเวีย 10,739 ตัน เซเนกัล 7,953 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2558/59 (2015/16) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 473.498 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 478.285 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2557/58 (2014/15) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะลดลงโดยเฉพาะประเทศอินเดียซึ่งคาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 103.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 104.8 ล้านตันข้าวสารในปี 2557/58 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงนั้น เช่น เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ บราซิล สหรัฐฯ อียิปต์ เป็นต้น ส่วนประเทศไทยว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 16.4 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 12.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 18.75 ล้านตันในปี 2557/58 สำหรับประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น จีน ซึ่งคาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 145.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 144.5 ล้านตันข้าวสารในปี 2557/58 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น ศรีลังกา บังคลาเทศ เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2558/59 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 486.219 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 484.14 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2557/58 ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2558/59 คาดว่าจะลดลงเหลือ 91.015 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 103.736 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2557/58 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2558/59 จะลดลงเหลือ 5.27 ล้านตันข้าวสาร จากคาดการณ์ในปี 2557/58 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 10.07 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2559 จะมีปริมาณ 41.861 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 1.45% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 42.479 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 4.5 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.0 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 4.0 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2558 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.8 ล้านตัน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.6 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.6 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.55 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.2 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 0.95 ล้าน และไอวอรีโคสต์คาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2559 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.0 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2559 จะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2558 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ถึง 11.5 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 6.2 ล้านตัน ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 4 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.25 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.8 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.95 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.48 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)